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รายงานการประชุมผูเช่ียวชาญเพ่ือพิจารณาผลการศึกษาเบ้ืองตน “การศึกษาความเพียงพอของทรัพยากร1 

และงบประมาณของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล เพ่ือจัดทำขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการถายโอนสู2 

ทองถิ่นอยางย่ังยืน”  3 

วันอังคารท่ี 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-11.00 น. 4 

ณ หองประชุม 1 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 5 

การประชุมผานโปรแกรมทางไกล Zoom Meeting ID: 960 6217 9495 6 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 7 

 ช่ือ-สกุล หนวยงาน 

1.  นพ.รุงเรือง กิจผาติ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

2.  นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

3.  คุณสมธนึก โชติชวงฉัตรชัย สำนักงานพัฒนานโยบายสุภาพระหวางประเทศ 

4.  คุณวศพล ฉัตรเกตุ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

5.  นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 

6.  นพ.ปรีดา แตอารักษ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 

7.  นพ.กฤษฎา เจริญรุงเรืองชัย โรงพยาบาลบางคลา 

8.  ดร. นายแพทยยศ ตีระวัฒนานนท  โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ 

9.  คุณชนิดา เอกอัครรุงโรจน โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ 

10.  คุณชญาพัช ราชาตัน โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ 

11.  คุณเฌอรลิิณญ ประทุมสุวรรณ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ 

12.  คุณธนายุต เศรณีโสภณ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ 

13.  คุณณชวิศ กิตติบวรดิฐ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ 
 8 

เริ่มประชุมเวลา 09.10 น. 9 

ผูเขารวมประชุมทุกทานกลาวแนะนำตัว ตอมา นพ.รุ งเรือง กิจผาติ ประธานกลาวตอนรับผูเขารวม10 

ประชุม และชี้แจงกำหนดการและวัตถุประสงคของการประชุมเพ่ือพิจารณาผลการศึกษาเบื้องตน จากนั้น ทีมวิจัย11 

นำเสนอผลการศึกษาเบื้องตน (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 1) โดยท่ีประชุมมีขออภิปรายประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 12 

 13 

1. ผลการศึกษาการสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณใหแกโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 14 

ท่ีประชุมใหความเห็นวา ผลการศึกษาอาจยังไมสามารถใชเปนตัวแทนในระดับประเทศได เนื่องจากมี รพ.15 

สต. ท่ีเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาเพียง 8 แหง จาก 2 จังหวัด ในการนี้ ทีมวิจัยไดชี้แจงวา ชวงเวลาท่ีดำเนินการ16 

ศึกษายังอยูในชวงเวลาของการเปลี่ยนผานการถายโอน การศึกษานี้จึงเปนการวิจัยเชิงทดลอง (experimental 17 

research) เพื่อคนหาประเด็นท่ีหนวยงานที่เกี ่ยวของกับการถายโอนควรใหความสำคัญและใหการสนับสนุน 18 
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เพื่อใหการถายโอนในอนาคตดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากนั้น ที่ประชุมใหขอเสนอแนะตอการ1 

สรุปผลการศึกษาในสวนนี้ ไดแก 1) การวิเคราะหขอมูลงบประมาณและตนทุนการใหบริการในชวงปงบประมาณ 2 

2564 ถึง 2565 อาจไดรับผลกระทบจากการใหบริการในงานที่เกี่ยวของกับโรคโควิด-19 ทีมวิจัยจึงควรพิจารณา3 

ประเด็นนี้เปนขอจำกัดของการศึกษา 2) ทีมวิจัยอาจพิจารณาเพิ่มเติมขอมูลในรายงานการศึกษาวาความแตกตาง4 

ของพื้นท่ี เชน ขนาดของหนวยงานทองถิ่นที่รับถายโอน ยิ่งขนาดใหญตองดูแลประชาชนจำนวนมาก จะไดรับงบ5 

สนับสนุนที่สูงตามไปดวย เปนอีกหนึ่งปจจัยท่ีสงผลตองบประมาณสนับสนุนใน รพ.สต. ที่ถายโอนไปแลว 3) ทีม6 

วิจัยอาจพิจารณาขอมูลของกลุมตัวอยางในการศึกษานี้ วามีปญหาเรื่องความไมชัดเจนของระเบียบการจางงานใน7 

กลุมบุคลากรท่ีไมใชขาราชการ และการจัดสรรงบประมาณคาแรงใหแกบุคลากรกลุมดังกลาวหรือไม เนื่องจากเปน8 

บุคลากรที่ตองจางงานดวยงบประมาณจากเงินบำรุงของหนวยงานทองถิ่นเอง ตางจากขาราชการที่มีงบสนับสนุน9 

โดยตรงจากสำนักงบประมาณ นอกจากนี้ ที่ประชุมไดสอบถามวา การเก็บขอมูลตนทุนครอบคลุมการเก็บและ10 

วิเคราะหขอมูลแบบ activity-based costing (ABC) หรือไม ทีมวิจัยชี้แจงวาผลการศึกษาตนทุนตอหนวยในแตละ11 

กิจกรรมท่ีใหบริการใน รพ.สต. เปนการเก็บและวิเคราะหขอมูลจาก ABC 12 

มติท่ีประชุม ทีมวิจัยรับทราบขอเสนอแนะ 13 

 14 

2. ผลการสำรวจความคิดเห็นเพ่ือติดตามและประเมินผลจากผูใหบริการ 15 

ที่ประชุมมีขอคิดเห็นตอการสรุปผลการศึกษาในสวนนี้ ไดแก 1) ชวงเวลาการเก็บขอมูลในการศึกษานี้ยัง16 

อยูในชวงแรกของการถายโอน รพ.สต. จำนวนมากไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) จึงยังพบปญหาใน17 

หลาย ๆ ประเด็น 2) ประเด็นความตองการใหหนวยงานที่ตนเองสังกัดยาย หรือไมยายกลับกระทรวงสาธารณสุข 18 

อาจมีสาเหตุมาจากความไมเตรียมพรอมของท้ังหนวยงานท่ีดูแลกอนการถายโอน และหนวยงานท่ีรับถายโอน รพ.19 

สต. ประกอบกับยังอยูในชวงแรกของการถายโอนครั้งใหญ สงผลใหบุคลากรรูสึกถึงความไมมั่นคงในการถายโอน 20 

3) การศึกษาในระยะถัดไป ทีมวิจัยอาจพิจารณาวิเคราะหขอมูลเพิ่มเติมเพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษากับประเด็น21 

ความเหลื่อมล้ำของการถายโอนในแตละพ้ืนท่ี เชน การเปรียบเทียบความคิดเห็นจากบุคลากรในหนวยงานทองถ่ิน22 

ท่ีมีงบประมาณมาก กับงบประมาณนอย 23 

มติท่ีประชุม ทีมวิจัยรับทราบขอเสนอแนะ 24 
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3. ผลการสำรวจความคิดเห็นเพ่ือติดตามและประเมินผลจากผูรับบริการ 26 

ท่ีประชุมใหขอเสนอแนะตอการผลการศึกษาในสวนนี้วาประเด็นสำคัญของการถายโอน ท่ีควรดำเนินการ27 

ในกลุมของประชาชนผูรับบริการ คือ การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูและเขาใจถึงสถานการณการถายโอนท่ี28 

เกิดข้ึนในแตละพ้ืนท่ี ซ่ึง อบจ. บางแหงมีการวางแผนไวในเรื่องนี้ไวบางแลว ในขณะท่ี อบจ. บางแหง ท่ีรับถายโอน 29 

รพ.สต. ในจำนวนนอยอาจไมไดคำนึงถึงความสำคัญในเรื่องนี้ นอกจากการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูแลว 30 

อีกประเด็นที่สำคัญ คือ การสรางการมีสวนรวมจากประชาชน โดยควรเนนไปในการมีสวนรวมแบบแนวราบ ที่จะ31 

ครอบคลุมกลุมประชาชนไดมากกวาแนวดิ่ง เนื่องจากการสรางการมีสวนรวมในแนวดิ่งจะเปนการสั่งการจาก32 

หนวยงานใดเพียงหนวยงานเดียว ทำใหขาดความหลากหลายและประชาชนเขาถึงไดคอนขางยาก ทั้งนี้ การรับรู33 
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เรื่องการถายโอนในประชาชน จะชวยใหหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการถายโอนโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบ 1 

(accountability) ในการทำงานมากยิ่งข้ึน 2 

มติท่ีประชุม ทีมวิจัยรับทราบขอเสนอแนะ 3 
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4. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 5 

ที่ประชุมมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอเสนอแนะเชิงนโยบายจากการศึกษานี้วา ในชวงเปลี่ยนผานการ6 

ถายโอนท่ียังคงมี รพ.สต. จำนวนมากอยูในระหวางการถายโอนไปยัง อบจ. การเตรียมความพรอมและทำงาน7 

รวมกันระหวางกระทรวงสาธารณสุข และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) เปนสวนสำคัญท่ีจะสนับสนุนใหการ8 

ถายโอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยทีมวิจัยอาจเชื่อมโยงบทเรียนจากถายโอนกอนปงบประมาณ 2566 ท่ี รพ.9 

สต. ถายโอนไปยังองคการบริหารสวนตำบล และเทศบาล ซึ่งเปนกลุมตัวอยางท่ีครอบคลุมอยูในการศึกษานี้ มา10 

ปรับใชกับการถายโอนไปยัง อบจ. ตั้งแตหลังปงบประมาณ 2566 แมสถานการณการถายโอนจะตางกัน แต11 

สามารถประยุกตใชบทเรียนท่ีเกิดข้ึนได 12 

มติท่ีประชุม ทีมวิจัยรับทราบขอเสนอแนะ 13 
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ปดประชุม เวลา 11.00 น. 15 
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....................................... 

นางสาวเฌอริลิณญ ประทุมสุวรรณ  

นางสาวชนิดา เอกอัครรุงโรจน 

ผูบันทึกรายงานการประชุม 

....................................... 

ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒานนท 

ผูตรวจรายงานการประชมุ 
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